

พระเยซู 3

คำนำ

สิ่งที่ต้องทำเสมอ คือ ถามเพื่อนว่าเขาได้ทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วหรือไม่ หรือว่าอะไรบ้างที่เขาจำได้ เขามีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่า? จากนั้นให้เราทบทวนศิษยาภิบาลครั้งที่แล้ว และ สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพระเยซูทั้งหมด – และตอนนี้เหตุการณ์ที่สำคัญมาก ที่สุดในชีวิตของพระองค์ การฟื้นคืนพระชนม์ นี่คือพื้นฐานในความเชื่อของคริสเตียน และนี่เป็นหลักฐานความเป็นจริง 4 อย่าง

1. พระเยซูทำนายถึงการทนทุกข์ทรมาน, การตาย และ การฟื้นคืนพระชนม์

มัทธิว 16 : 21, มัทธิว 20 : 17-19

-พระเยซูทำนายชัดเจนถึงการที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมาน, ต้องถูกประหารชีวิต และ จากนั้นจะฟื้นขึ้นมาในวันที่สาม

-ทำไมพระองค์ถึงทำนายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดมาก แม้กระทั่งวันที่พระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากตาย? ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้น, ใครล่ะที่อยากจะติดตามพระองค์?

** พระองค์ทราบว่ามันจะเกิดขึ้น**

2. พระเยซูทนทุกข์ทรมาน และถูกประหารชีวิตตามอย่างที่พระองค์ได้ทำนายไว้

มัทธิว 27: 26-35

พระองค์ถูกทรมาน และ ถูกตรึงที่กางเขน

ยอห์น 19 : 31-37

พระองค์ถูกแทงด้วยทวนเข้าไปที่ซี่ข้างเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แน่ และทันใดนั้นโลหิตและน้ำเหลืองก็ไหลออกมา ถ้าพระองค์ยังไม่ตายก็จะมีแค่เลือดไหลออกมาเท่านั้น

3. พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย

ยอห์น 20 : 1-10

สาวกของพระองค์คิดว่ามีคนมาขโมยศพไป – เขาไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์จะฟื้นคืนพระชนม์

ยอห์น 20 : 11-18

พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์ได้ทำนายไว้ นางมารีย์ไม่ทราบว่า เป็นพระเยซูคริสต์ มี 2 เหตุผล คือ

ก) เธอไม่คาดหวังที่จะเห็นพระองค์มีชีวิตขึ้นมาอีก

ข) ยังมีดออยู่ (20 : 1)

ยอห์น 20 : 24-29

โธมัส เป็นหนึ่งในจำนวนสาวกของพระเยซู เขาขาดการประชุม ขณะ

พระเยซูได้ปรากฏตัวต่อตัวต่อหน้าสาวก ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ

ต่อมาพระเยซู ก็ปรากฏให้เขาเห็นอย่างชัดเจน

ในวันนี้แม้ว่าเราไม่สามารถเห็นพระเยซูได้ แต่พวกเราสามารถเห็นได้จากหนังสือที่ถูกบันทึกไว้โดยพยานผู้รู้เห็นที่เชื่อ (เช่น เราไม่สามารถเห็นรัชกาลที่ 5 แต่เราเชื่อเพราะว่ามีพยานผู้รู้เห็นได้บันทึกเอาไว้)

4. สวาทเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง

ยอห์น 20 : 19

พวกเขากลัว , หลบซ่อน และ สูญเสียกำลังใจ

กิจการ 4 : 1-4, 18-20

เขาทั้งหลายไม่ได้หลบซ่อนอีกต่อไป – แต่ตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญ และการกระตือรือร้น บางอย่างได้เกิดขึ้น

พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย เขาได้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญมากยิ่งขึ้น สิบในจำนวนสาวกสิบเอ็ดคนถูกฆ่าเพราะการประกาศของเขา สาวกอีกคนหนึ่งถูกจับเป็นนักโทษและถูกส่งไปที่เกาะตลอดชีวิต พวกเขาไม่เคยสิ้นศรัทธาในความเชื่อ เขาได้เห็นพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริง

คำถาม และ บทสรุป

ถ้าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย แล้วศพของพระองค์จะไปอยู่ที่ไหน? เหตุผล 3 อย่างนี้จะเป็นไปได้หรือไม่

ก) สาวกของพระเยซูขโมยศพไป

-สาวกเขาจะเชื่อพระเยซูต่อไปไหม ถ้าพระองค์ได้ทำนายว่าพระองค์จะตายแล้วในวันที่สามพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย และคำทำนายเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้น?

-เป็นไปได้ไหมที่สาวกยินยอมตายด้วยเรื่องที่ไม่โกหก? สาวกมากมายถูกต่อต้าน ข่มเหง และยอมเสียสละชีวิตของเขา

-ความเป็นไปได้ = 0%

ข) ศัตรูของพระเยซูขโมยศพไป

-ถ้าคุณเป็นศัตรู และ คุณมีศพของพระองค์ แล้วสาวกได้ประกาศว่าพระองค์ ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย คุณจะออกมาโต้แย้งหรือ กับคำที่สาวกประกาศ?

-ศัตรูของพระเยซูไม่มีศพของพระองค์ เพราะถ้าเขามีกลุ่มของคริสเตียนก็คงจะถูกทำลายลงในยุคนั้น

-ความเป็นไปได้ = 0%

ค) พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

-สาวกไม่มีใครเชื่อในตอนแรก และก็มี ความกลัวมาก แต่หลังจากที่ พระองค์ได้ปรากฏต่อหน้าพวกเขา เขาได้เชื่อ และ ไม่มีความกลัวอีกต่อไป แม้กระทั่งความตายก็ไม่สามารถหยุดเขาที่จะประกาศเกี่ยวกับพระเยซูได้

-ความเป็นไปได้ = 0%

-หรืออาจจะเป็นไปได้ใหม่ที่นางมารีย์ เสียสติ เมื่อขณะที่เธอเห็นพระเยซูอย่างไรก็ตามให้เราดูใน 1 โครินธ์ 15 : 3-8 อัครทูตทั้งหมด 11 คน เห็นพระเยซูในขณะเดียวกันก็มีผู้คนมากกว่า 500 คนที่ได้เห็นนี้หมายความว่ามากกว่า 500 สายตา เห็นและตระหนักดีว่านั่นเป็นพระเยซู หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

-หรือใน กิจการ 1 : 1-3 แสดงว่าพระองค์ใช้เวลาเวลาที่พระพิสุจน์ความเชื่อ เป็นเวลา 40 วัน เป็นไปได้ไหมที่ผู้คนมากกว่า 500 คนนั้นเป็นคนที่เสียสติเป็นเวลา 40 วัน

-ความเป็นไปได้ = 0%

สรุป

? คุณคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร?

บทสรุป พระเยซู 1, 2, 3

มีความเป็นไปได้อยู่ 4 ประการที่บอกว่าพระเยซูเป็นใคร :

1. พระเยซูเป็นคนที่เสียสติ – “พระองค์เป็นคนบ้า พระองค์คิดอยู่อย่างเดียวกัน พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่ดูว่าความคิดและคำพูดของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสติปัญญา คนมากมายพยายามที่จะหาข้อจับผิด – แต่เขาทำไม่ได้ พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย – คนเสียสติสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหม?

2. พระเยซูเป็นตำนานนิยาย – “พระองค์ได้ทำสิ่งที่ดี แต่เรื่องราวของพระองค์นั้นก็แค่แผ่ขยายไปมากขึ้นและก็มากขึ้นเป็นหลายศตวรรษ” มีคนมากมายที่เป็นพยานรู้เห็นและก็มีอีกมากมายที่เขียนเรื่องราวของพระองค์อย่างแท้จริง

3. พระเยซูเป็นคนที่โกหก – “พระองค์หลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์เป็น” อีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าคำพูดของพระองค์เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น, ด้วยความถูกต้อง เกี่ยวกับความจริง ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จับผิดพระองค์นั้นได้ และก็ไม่มีการที่ปฏิเสธการอัศจรรย์ที่มาจากพลังของพระองค์

4. พระเยซู คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า – พระองค์ไม่ใช่คนเสียสติ, ไม่ใช่คนโกหก และ ไม่ใช่คนโกหกแน่นอนพระองค์ต้องเป็นเหมือนที่พระองค์ได้กล่าวไว้ คือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรของพระเจ้า

? คุณคิดอย่างไรบ้าง?

**ผมอยากให้คุณทำทนายเหมือนที่พระเยซูได้ให้แก่โรมัสว่า “หยุดสงสัย แต่จงเชื่อเถิด”

**ครั้งต่อไปเรามาศึกษาเกี่ยวกับ หมายความว่าอย่างไรในการติดตามพระเยซูคริสต์ เมื่อไหร่เราจะพบกันได้อีก